

ควนมาก

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๑๐๒๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๘๓ แห่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๔๒ แห่ง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน ๗๖ แห่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จำนวน ๔๑ แห่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน ๔๙ แห่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑๓๓ แห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรายละเอียดข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๒. รายชื่อหน่วยเบิกจ่ายตามประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๓. แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีการสุ่มตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMS ของหน่วยเบิกจ่าย ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีข้อสังเกตจากการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายมีการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี พร้อมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับ ดูแล การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อให้ข้อมูลรายงานการเงินของหน่วยเบิกจ่ายมีข้อมูลทางบัญชีทั้งในระบบ GFMS และข้อมูลที่จัดทำเพิ่มเติมด้วยมือที่หน่วยเบิกจ่ายได้ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๑๘๐๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมิให้ปรากฏเป็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีต้องพบทดลองรายหน่วยเบิกจ่าย โดยส่วนใหญ่พบประเด็นข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดจากการบันทึกและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS ของปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ครบถ้วนหรือบันทึกแล้วแต่ยังมีข้อผิดพลาดที่ยังไม่ได้ปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS ที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินและสินทรัพย์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับ ดูแล และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบรายการบัญชีทุกประเภทตามรายงานการเงินในระบบ GFMS และที่จัดทำเพิ่มเติมด้วยมือตามแนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ โดยให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกันกับข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน เช่น บัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMS จำนวนเงินคงเหลือจะต้องถูกต้องตรงกันกับสมุดเงินสดที่จัดทำด้วยมือตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินและรายงานเงินคงเหลือประจำวัน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในระบบ GFMS จำนวนเงินคงเหลือจะต้องถูกต้องตรงกันกับสมุดเงินฝากธนาคารที่จัดทำด้วยมือตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินและ Bank Statement

/ของสถาบัน...

ของสถาบันการเงิน โดยมีการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีและทุกเดือน บัญชีลูกหนี้เงินยืม งบประมาณในระบบ GFMS จำนวนเงินคงเหลือจะต้องถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ที่จัดทำเพิ่มเติม ตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน หรือสัญญาการยืมเงิน และบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ ตรงกับทะเบียนคุมสินทรัพย์ และรายงานการตรวจนับพัสดุประจำปี เป็นต้น

๒. หน่วยเบิกจ่ายที่มีรายชื่อตามประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ขอให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดตามแนวทางการตรวจสอบและแก้ไข ข้อผิดพลาดทางบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยด่วน และเมื่อดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้รายงานผลการแก้ไขข้อผิดพลาดให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป

๓. สำหรับหน่วยเบิกจ่ายที่ไม่มีรายชื่อตามประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน หากตรวจสอบแล้วปรากฏข้อผิดพลาดทางบัญชี จะต้องรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งสามารถศึกษา วิธีการตามแนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

อนึ่ง การจัดทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน จะเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนดในแต่ละปีงบประมาณ และในการประเมินผล ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ข้อมูลให้ถูกต้อง และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกำหนดโดยเคร่งครัดด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(ธนุ วงษ์จินดา)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๑๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๑๕